



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26-28 สิงหาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมคน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (28 ส.ค.60)</p>	<p>จิตอาสาพระราชพิธีออกพระเมรุฯ</p> <p>- เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยจัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธี เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-30 ก.ย. นี้ เวลา 8.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ต่างประเทศสมัครที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล 93 แห่ง ที่มีระบบคอมพิวเตอร์สำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริง เด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ ใช้เอกสารที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน ส่วนผู้ที่มีสมุดบันทึก “ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” แล้ว หากสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในครั้งนี้ จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลอกแขน บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (แบ่งสีตามประเภทของงาน) ส่วนผู้สมัครใหม่จะได้รับเสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และปลอกแขนเพิ่มเติม</p>
<p>มติชน(26 ส.ค.60)</p> <p>มติชน (28 ส.ค.60)</p>	<p>การรักษาพยาบาลคนไร้สิทธิ</p> <p>- เสนอข่าว น.ส.วิมล ถวิลพงษ์ รองประธานชุมชนใต้สะพาน (ชุมชนพูนทรัพย์) เขตสายไหม กทม. หนึ่งในเครือข่ายสลัม 4 ภาค กล่าวว่า ชุมชนพูนทรัพย์มีกลุ่มคนไทยไร้สิทธิ 6-7 คน ในจำนวนนี้มี นางไอ้ วาเส็ง อายุ 65 ปี ป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์ ความดันโลหิตสูง ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง แต่ไม่มีบัตรประชาชน จึงไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งที่เกิดและอยู่ในประเทศไทยมาตลอด แต่พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิด จึงเสนอให้ตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลคนไทยไร้สิทธิ” เพื่อดูแลคนไทยกลุ่มนี้ และเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับ</p> <p>- เสนอข่าว น.ส.วรรณภา แก้วชาติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มฟศ.) กล่าวว่า ในการประชุมรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและรับบริการ ประจำปี 2560 จัดโดยสปสข. ได้เสนอให้จัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลคนไร้สิทธิ” เพราะจากการทำงานกับกลุ่มคนไร้บ้าน พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ รวมถึงการรักษาพยาบาล ซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนไทยแต่ไม่มีบัตรประชาชน เนื่องจากบางคนหนีออกจากบ้านตั้งแต่เด็ก บางคนถูกพ่อแม่ทิ้ง ไม่มีการแจ้งเกิด บางคนเร่ร่อนไม่ได้ต่ออายุบัตร ทำให้รายชื่อหลุดจากทะเบียนราษฎร</p> <p>ก่อนหน้านี้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ครอบคลุมคนไทยในประเทศทั้งหมด แต่ภายหลังกฤษฎีกาตีความให้ผู้มีสิทธิคือคนไทยที่มีบัตรประชาชนเท่านั้น ทำให้คนไร้บ้านถูกจำกัดสิทธิ ได้สนับสนุนการแก้ไขมาตรา 5 ให้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมถึงกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ ดังนั้นจึงเสนอให้ตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลคนไทยไร้สิทธิ” ก่อน โดยรัฐบาลอาจสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม หรือใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกองทุนรักษาพยาบาลคนไทยรอพิสูจน์สถานะ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คาดว่าทั่วประเทศน่าจะมีประมาณ 50,000-100,000 คน แต่ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพหลักในการผลักดันจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลคนไทยไร้สิทธิ แม้ว่าทุกฝ่ายจะเห็นพ้องต้องกัน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (26 ส.ค.60)</p> <p>มติชนคอลัมน์ รู้ทันโรค</p>	<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในขณะนี้ ว่า โรคไข้หวัดใหญ่ทางภาคเหนือที่มีข่าวว่าติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น ยืนยันว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จะแพร่ระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะสภาพอากาศชื้น ส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ H1N1 ที่มีการแพร่ระบาดในปี พ.ศ.2552 สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแล้วจะรุนแรง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก คนมีโรคประจำตัว หรือสตรีมีครรภ์ ควรไปฉีดวัคซีนป้องกันที่รพ.ใกล้บ้าน</p> <p>- เสนอบทความว่า มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ที่ประเทศฮ่องกงและเมียนมา รวมถึงประเทศไทยใกล้เคียงกับไทย จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 23 ราย และยังมีกรณีเลขานุการนายก อบต.ด่านแม่ละเมา อ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(27 ส.ค.60)	<p>แม่สอด จ.ตาก ล้มป่วยมีไข้สูงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดย พญ.วรายา เหลืองอ่อน ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กล่าวว่า หน้าฝนและหน้าหนาวถือเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดตามฤดูกาล ประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้วประมาณ 6 หมื่นคน ถือว่าสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง ยกเว้นกลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่า มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลตนเอง โดยปิดปาก ปิดจมูกเมื่อมีอาการไอ จาม ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่เป็นประจำ ผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะหรือแหล่งชุมชน เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายสู่ผู้อื่น ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการป่วย ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วย รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในพื้นที่แออัด เพื่อลดโอกาสการรับเชื้อไข้หวัดใหญ่สู่ร่างกาย สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร (27 ส.ค.60)</p>	<p>ปฏิรูประบบสาธารณสุข -เสนอบทความ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิบดีปลัด สธ. กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดการปฏิรูประบบของสธ. ที่ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยจัดตั้ง "คลินิกหมอครอบครัว" ซึ่งรัฐบาลจะต้องหาทางดำเนินการที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งหรือชะลอความเจ็บป่วยของประชาชน โดยเน้น "การส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันโรค" โดยเฉพาะเรื่อง NCD ทุกหน่วยงานของสธ.ต้องทำอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ และทุกภาคส่วนต้องพัฒนาสุขภาพเชิงรุกและเชิงรับ เป็นงานต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันและกัน รวมทั้งต้องดูแลสุขภาพทุกกลุ่มอายุตั้งแต่แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยทอง ผู้สูงอายุ และกลุ่มพิเศษ ผู้พิการ อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง</p>
<p>เดลินิวส์ แนวนหน้า โพสต์ทูเดย์ (26 ส.ค.60)</p>	<p>ภาษีน้ำหวาน -เสนอข่าว นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยหลังครม.เห็นชอบกฎหมายโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่จำนวน 13 สินค้า และ 4 บริการ ว่า สินค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเครื่องดื่ม เนื่องจากจะเพิ่มการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตหรือค่าน้ำตาลด้วย เพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของสธ.และกลุ่มเอ็นจีโอ ที่ต้องการให้ประชาชนลดการบริโภคน้ำตาลจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ก.คลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเครื่องดื่มมีเวลาปรับตัว 6 ปี แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 2 ปี 2 ปีแรกจะเก็บในอัตราน้ำตาลต่ำสุดและทยอยขึ้นจนเต็มอัตราน้ำตาลในปีที่ 6 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับเปลี่ยนสินค้าหรือปรับสูตรการผลิตลดการใช้น้ำตาลลง สำหรับกฎหมายโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร็ว ๆ นี้ แต่จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่มีผลก่อน ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 60 เป็นต้นไป</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก (28ส.ค.60)</p>	<p>ผลสำรวจการโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -เสนอข่าว สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลการสำรวจความเห็นเรื่อง เสี่ยงสะท้อนของนักดื่มต่อการโพสต์เหล้าเบียร์ในโลกโซเชียล จากกลุ่มตัวอย่าง 1,125 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 8-26 ส.ค. 2560 โดยกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่มีอายุเฉลี่ย 22 ปี กลุ่มนักดื่มหน้าเก่าและยังดื่มอยู่ มีอายุเฉลี่ย 30 ปี กลุ่มคนเคยดื่มและเลิกดื่มแล้วมีอายุเฉลี่ย 33 ปี พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มเมื่อเห็นตัวอย่างการโพสต์เหล้าเบียร์ในโลกโซเชียลของดารานักร้องแล้วเกิดความอยากดื่มตามไปด้วย โดยนักดื่มหน้าใหม่ เห็นแล้วอยากดื่ม ร้อยละ 65.9 กลุ่มนักดื่มหน้าเก่าและยังดื่มอยู่ เห็นแล้วอยากดื่มร้อยละ 70.0 และกลุ่มคนเคยดื่มและเลิกดื่มแล้วเห็นแล้วอยากดื่ม ร้อยละ 59.6.</p>
<p>เดอะ เนชั่น (28ส.ค.60)</p>	<p>ผลกระทบเหมืองทองคำ -เสนอข่าว ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับเหมืองทองคำใน จ.พิจิตร พบว่า ตัวอย่างเลือดและปัสสาวะจำนวนมากมีสารหนูและแมงกานีสในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้ไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมก่อนหน้าที่จะมีการทำเหมือง เนื่องจากไม่เคยมีการเก็บข้อมูลมาก่อน ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ว่าในการวิจัยจะมีข้อจำกัดต่างๆ และขาดข้อมูลพื้นฐาน แต่ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจริง กรมฯ จึงส่งทีมแพทย์เฝ้าระวังความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสโลหะหนัก โดยมีการตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยรอบเหมืองทองเป็นประจำ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สวท.</p>	<p>แผนงานวิจัยวัณโรคระดับชาติ -เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ได้กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเกิดวัณโรคลงร้อยละ 12 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(26 ส.ค.60)	2564 สอดคล้องกับเป้าหมายยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลก ซึ่งต้องมีแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 เสนอขอความเห็นชอบจากครม. ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการวิจัย พัฒนา วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาวัณโรค ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประชุมหารือร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนวิจัยวัณโรคระดับชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลกภายในปี 2564
เว็บไซต์คมชัดลึก (26 ส.ค.60)	รพ.พระราชรัฐ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรพ.พระราชรัฐของรพ.น้ำพอง และรพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และกล่าวว่า ตั้งเป้าหมายให้รพ.ทุกแห่งเป็นรพ.พระราชรัฐในปี 2562 โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นหลักในการทำงาน คือ เข้มแข็งจากภายใน เติบโตไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล โดยคนในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่เน้นการทำงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทุกภาคส่วน
กรมประชาสัมพันธ์ (26 ส.ค.60)	ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุข -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 และพิธีมอบรางวัลพระราชทานรพ.ส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งจัดประชุมวิชาการระดับประเทศทุกปี โดยปีนี้จัดในหัวข้อ ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ในการพัฒนาระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สวท. (27 ส.ค.60)	คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ -เสนอบทความ กล่าวถึง คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เป็นการทำงานเพื่อชุมชนในระดับพื้นที่ ทั้งการสร้างเสริมป้องกันโรค การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ โดยการทำงานของคกก.จะมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สธ. อปท. รวมไปถึงภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันแก้ปัญหา ล่าสุด นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงพื้นที่ติดตามการทำงานที่รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดย นพ.ธีระศักดิ์ วิริยะนันทน์ ผอ.รพ.เกาะสมุย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ให้ข้อมูลการทำงานร่วมกันของคนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการให้บริการและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ว่า ปัญหาสำคัญของเกาะสมุย คือ นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกแมงกระพรุนกล่อง จึงร่วมกันจัดอบรมวิธีการช่วยผู้ที่ถูกแมงกระพรุนกล่อง โดยทำป้ายเตือน มีเสาน้ำส้มสายชู หากพบผู้บาดเจ็บจากแมงกระพรุนให้รีบราดน้ำส้มสายชูบนแผลเป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นนำส่งโรงพยาบาลทันที ยังมีโซนที่ปลอดภัย โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงไปว่ายน้ำในบริเวณที่มีตาข่ายกันเอาไว้
ผู้จัดการออนไลน์ (28 ส.ค.60)	เปิด รพ.ระนอง -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. วางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนัก รพ.ระนอง ซึ่งมีโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว รองรับผู้ป่วยในพื้นที่ ลดปัญหาความแออัด เพิ่มจำนวนเตียงและห้องผ่าตัดมากขึ้น ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน จะแล้วเสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2562 ดูแลประชาชน 5 อำเภอในจ.ระนอง และอำเภอพื้นที่รอยต่อ เช่น อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร รวมทั้งประชากรพม่าใน จ.ระนองและจ.เกาะสอง ประเทศพม่า และรองรับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 11 ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ด้วย นอกจากนี้ ยังมีอาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก สนองยุทธศาสตร์จังหวัดระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการนำสปาทางการแพทย์และการแพทย์ทางเลือกมาใช้ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยนำน้ำแร่ร้อนธรรมชาติมาใช้ในสระธาราบำบัดของอาคารฟื้นฟูฯ ซึ่งจะเปิดบริการครบวงจรในเดือนธันวาคม 2560 ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวจากระบบประสาทและกล้ามเนื้อ จากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกหัก น้ำหนักมาก และเด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว เป็นต้น และยังมีคลินิกกายภาพบำบัดที่มีเครื่องมือกายภาพบำบัดรุ่นใหม่ล่าสุด
มติชนออนไลน์ สวท. (26 ส.ค.60)	คลินิกหมอครอบครัว รพ.ขอนแก่น -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมรพ.ขอนแก่น ว่า รพ.ขอนแก่นได้ปรับระบบบริการ โดยแยกคลินิกผู้ป่วยนอกออกจากรพ.และเปิดคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป (OPD Walk-in) รวมทั้งผู้ป่วย

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เรื่องร้องที่ไม่มีการแทรกซ้อน ให้ไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิตามที่กำหนด เพื่อเป็นด่านแรกในการให้บริการกับประชาชน ทั้งนี้ จากการปรับระบบบริการดังกล่าว ทำให้คลินิกหมอครอบครัวสามารถบริการรักษาประชาชนในพื้นที่ได้ถึง 26,621 คนต่อเดือน หรือ 319,451 คนต่อปี และ 75,480 ครั้งต่อเดือน หรือ 905,762 ครั้งต่อปี ลดระยะเวลาการรอคอยจาก 184 นาที ที่รพ.ขอนแก่น เหลือเฉลี่ย 47 นาที ที่คลินิกหมอครอบครัว</p>
<p>มติชน (28 ส.ค. 60)</p>	<p>โรคฮิตในเรือนจำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. กล่าวว่า หลังทราบว่ามีผู้ต้องขังชายมีอาการคันผิวหนัง มีตุ่มผื่นทั่วร่างกายจำนวนหนึ่ง ได้สั่งให้นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี และผอ.รพ.เกาะสมุยจัดทีมแพทย์เข้าตรวจและค้นหาผู้ป่วย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคฮิต ที่ผ่านมา ทางเรือนจำได้ส่งตัวผู้ต้องขังมารักษาที่รพ.เกาะสมุยตลอด แต่ยังพบการแพร่ระบาดเป็นระยะๆ รพ.เกาะสมุยได้หารือกับผู้บัญชาการเรือนจำ และจะส่งแพทย์และทีมสหวิชาชีพ 10 คน พร้อมยาทารักษาโรคฮิต ประมาณ 200 ขวด เข้าตรวจรักษาในวันที่ 29 ส.ค. 2560 และจะติดตามการแพร่ระบาดของโรคฮิตในเรือนจำเดือนละ 1 ครั้ง ยืนยันว่าโรคดังกล่าวสามารถรักษาหายขาดได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ โดยการรับยารักษาโรคฮิตและรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>มติชน ข่าวสด สยามกีฬา (28 ส.ค. 60)</p>	<p>“วิ่งให้สุด หยุดมะเร็งตับปี 2”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมกับ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดกิจกรรม “วิ่งให้สุด หยุดมะเร็งตับ ปี 2” ที่เรือนแพ ฟิชซิ่งปาร์ค เขตหนองจอก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จากการวิ่งผ่านด่าน 5 ด่าน ที่แฝงความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งตับและท่อน้ำดี</p>
<p>คมชัดลึก (28 ส.ค. 60)</p>	<p>พัฒนาทักษะสมองอีเอฟสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF หรือ Executive Functions ว่าเป็นทักษะกระบวนการทางจิตใจให้เด็ก ผู้ใหญ่ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งมีหลายด้านประกอบกัน ทั้งการควบคุมตนเอง การใช้สมาธิจดจ่อ ยับยั้งชั่งใจ รู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีสติรู้ตัว จัดลำดับเหมาะสม และมีความคิดเชิงยืดหยุ่นที่สามารถปรับใช้เมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้ ถ้าเด็กมีทักษะนี้หรือได้รับการปลูกฝัง แม้จะมีสื่อหรือโซเชียลเข้ามาดึงความสนใจทำให้ขาดสมาธิ แต่เด็กจะจัดลำดับความสำคัญได้ รู้ว่าจะไรควรทำหรือไม่ควรทำ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย (26 ส.ค.60 ข่าวสด (29 ส.ค.60)</p>	<p>สร้างสุขผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำผู้สูงอายุใช้ 6 ประการ เพื่อการอยู่ร่วมกับวัยอื่นๆ ได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 1.พบปะสังสรรค์สม่ำเสมอ 2.ออกจากพื้นที่สบายและค้นหาความสุข หรือเรียนรู้ทักษะความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สมองออกกำลังกาย ไม่เกิดโรคสมองเสื่อม 3.หยุดบ่นพูดว่าหรือรำคาญสิ่งรอบตัว 4.หยุดพูดถึงปัญหาสุขภาพซ้ำๆ ซากๆ 5.หยุดบ่นเด็กๆ ลูกหลานวัยอื่น และ 6.เปิดใจให้กับการเรียนรู้อย่างแท้จริง</p>
<p>สยามรัฐ (27 ส.ค.60)</p>	<p>สุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอบทความ นายแพทย์วิริยะ เฟ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยมีเป้าหมายให้คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในอีก 20 ปีข้างหน้า อยู่ที่ 85 ปี และต้องอยู่อย่างมีความสุขดีไม่น้อยกว่า 75 ปี ที่ผ่านมามีการส่งเสริมสุขภาพแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวคิด ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย หรือ 4 Smart ได้แก่ 1) Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่หกล้ม 2) Smart Brain & Emotional ดูแลฝึกทักษะทางสมอง ส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ 3) Smart Sleep คือ นอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง และ 4) Smart Eat กินอาหารตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ส. คือสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย สนับสนุนองค์ความรู้แนวทางการดำเนินงานให้กับภาคีเครือข่ายทุกระดับ และสรรเสริญด้วยการสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลและหน่วยงาน โดยจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติประจำปี 2560</p>
<p>มติชน (27 ส.ค.60)</p>	<p>สังคมผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า คาดว่าอีก 8 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุจะเพิ่ม 20% ในจำนวนนี้ 3.5 ล้านคนเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ที่รัฐบาลต้องเข้าไปดูแล โดยกระทรวงต่างๆ ได้เตรียมการรองรับ เช่น ก.พัฒนาสังคม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>๑ จัดทำแผนดูแลผู้สูงอายุ ก.สาธารณสุข จัดทำแผนสุขภาพแห่งชาติ ก.แรงงาน จัดทำแผนจัดหางานให้ผู้สูงอายุ ก.คลัง มีแนวคิดที่จะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุให้เหมาะสมต่อสภาพค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยจะมีมาตรการส่งเสริมให้มีการสละสิทธิของผู้สูงอายุฐานะดีและประสงค์ไม่รับเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อให้รัฐบาลนำเงินส่วนดังกล่าวไปตั้งเป็นกองทุนชราภาพช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง โดยหากมีผู้สละสิทธิเพียง 10% จะมีเงินเข้ากองทุนชราภาพ มากถึง 4,000 ล้านบาทต่อปี</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (26 ส.ค.60)</p>	<p>มหกรรมสมุนไพรมหาแห่งชาติ</p> <p>-เสนอบทความ องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมสมุนไพรมหาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายนนี้ ที่เมืองทองธานี โดยนำเสนอวิวัฒนาการสมุนไพรมหาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "องค์การเภสัชกรรม 4.0 มิติของสารสกัดจากสมุนไพรมหา" พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ทั้งแชมพูและครีมบำรุงผม และผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล "แอนติออกซ์" ซึ่งเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรมหาแห่งชาติแผนปัจจุบันรายการแรกของไทย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพรมหาในราคาพิเศษ</p>
<p>เดลินิวส์คอลัมน์คุณหมอขอบอก (26 ส.ค.60)</p>	<p>สมุนไพรมหาแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรมหาและการแพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึง เมล็ดฟักทอง ว่า มีการศึกษาวิจัยในหลายประเทศพบมีสารสำคัญช่วยบำรุงสุขภาพอวัยวะเพศชายคือ "ไฟโตสเตอรอล" และ "เบต้าไซโตสเตอรอล" ช่วยยับยั้งการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ไปเป็นสารดีไฮโดรเทสโทสเตอโรน ที่ทำให้ต่อมลูกหมากมีเซลล์เนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นและมีขนาดโตขึ้น และสารเบต้าไซโตสเตอรอลจะช่วยทำให้ปัสสาวะคล่องขึ้น ปัสสาวะไม่ขัด นอกจากนี้ ยังอุดมไปด้วยสังกะสี ช่วยในการสร้างสเปิร์มที่มีคุณภาพ โดยต้องเป็นในรูปแบบของสารสกัด ซึ่งเมืองไทยตอนนี้ยังไม่มี แต่การกินเมล็ดฟักทองคั่วแบบไทย ๆ จะช่วยบำรุงร่างกายให้ผ่อนคลาย อารมณ์ดีได้ ตามสูตรกินอาหารเป็นยา</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (28 ส.ค.60)</p>	<p>รางวัลงานวิจัยแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า วช.ได้สนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัล 4 ประเภท ดังนี้ 1.รางวัล Platinum Award 2 รางวัล ได้แก่ งานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข แห่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2.รางวัล Gold Award 6 รางวัล 3.รางวัล Silver Award 6 รางวัล และ 4.รางวัล Bronze Award 6 รางวัล</p>
<p>แนวหน้า (28 ส.ค.60)</p>	<p>ผู้สื่อข่าว จ.นครศรีธรรมราช ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นายอัคริช โชติรักษ์ ผู้ช่วยผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำ จ.นครศรีธรรมราช หรือ "พี่แอ๊ด ช่อง 7 มือเด็ด สะเด็ดข่าว" ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งตับและมีโรคแทรกซ้อนหลายโรค อาทิ เบาหวานและไตวาย ประสบปัญหาทางการเงิน เนื่องจากต้องเดินทางไปรักษาที่รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่นานเกือบเดือนละ 2 ครั้ง ล่าสุด รักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถรักษาต่อเนื่อง ต้องนอนพักรักษาตามสภาพที่บ้านพัก โดยให้รับประทานทั้งสมุนไพรมหาและยาที่แพทย์สั่งควบคู่กันไป สิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือแพมเพิร์สแบบผู้ใหญ่ ไชล์เอ็ม ที่ต้องใช้เป็นประจำ</p> <p>ผู้มีจิตกุศลสามารถสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช ชื่อบัญชีนายอัคริช โชติรักษ์ เลขที่บัญชี 801-0-414-565 หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094-569-8656 และ 098-705-6863</p>
<p>ข่าวสด (27 ส.ค.60)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้าในภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เผยว่าปี 2560 ภาคใต้ตอนล่างยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-17 ส.ค. ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างตรวจพบหัวสัตว์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 51 หัว เป็นสุนัข 39 ตัว โค 10 ตัว และแมว 2 ตัว ขอให้ระมัดระวังสัตว์ที่เลี้ยงไว้ถูกสุนัข โค หรือแมวกัด ให้นำสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 2-4 เดือน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมั่นดูแลให้อยู่ในบริเวณที่มีรั้วปิดรอบ ไม่ปล่อยให้ออกไปคลุกคลีกับสุนัขจรจัด สำหรับผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มียารักษา จะเสียชีวิตทุกราย หากถูกสัตว์กัด ควรพบแพทย์ทันที</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>หลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว สปสช.เขต 4 สระบุรี จัดสัมมนาเรื่อง "ประชาชนเข้าถึง สื่อมวลชนเข้าใจ ผู้ให้บริการมีความสุข</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(28ส.ค.60)	หลักประกันสุขภาพยั่งยืน” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทการทำงาน เรื่องการรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ถึงสิทธิหน้าที่และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการเข้ารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ง่ายขึ้น โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จาก 8 จังหวัดร่วมสมมนา ที่ รร.เอเชียร์ แอร์พอท จ.ปทุมธานี
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นภูมิภาค (27 ส.ค.60)	หน่วยแพทย์ พอ.สว. -เสนอข่าว นายสรสิทธิ์ ฤทธิสรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีแพทย์พยาบาล จากสสจ.มุกดาหาร รพ.มุกดาหาร และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ มาให้บริการ ตลอดจนการให้ความรู้ในการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
เดลินิวส์ (28 ส.ค. 60)	เดิน-วิ่ง-ปั่น ช่วยผู้ป่วย -เสนอข่าว นายวิทยา มากปาน รอง ผวจ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า จังหวัดฯ ร่วมกับรพ.มหาราชนครราชสีมา จัดโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่นมหากุศล เพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินช่วยรพ.มหาราชนครราชสีมา” เพื่อหารายได้ให้กับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้าน นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นพ.สสจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคเงินกว่า 500 คน จะรวบรวมส่งมอบให้รพ.มหาราชนครราชสีมาต่อไป สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ยังสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนที่ รพ.มหาราชนครราชสีมาได้โดยตรง
เดลินิวส์ (28 ส.ค.60)	สสจ.นครพนมเฝ้าระวังฆ่าตัวตาย -เสนอข่าว นพ.จรัญ จันทมัตตการ นพ.สสจ.นครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่วมกับสสจ.นครพนม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต (จิตเวช) ผู้ปฏิบัติงานป้องกันการฆ่าตัวตาย และพัฒนาระบบบริการ รวมทั้งร่วมจัดทำแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยจากการวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยและสาเหตุของการฆ่าตัวตายสำเร็จในพื้นที่ จ.นครพนม 3 อันดับแรก คือ ปัญหาเรื่องสุราและยาเสพติด ปัญหาโรคทางจิตเวช และปัญหาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ซึ่งกรมสุขภาพจิต ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายสุขภาพจิตในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีระบบการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา
เดลินิวส์ (28ส.ค.60)	น้ำยาล้างไต -เสนอขอตောင်း ก้าวสู่ปีที่ 6 ที่บริษัท ไพรซิฟไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) ภายใต้การดำเนินการของ บริษัทไพรซิฟไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด หลังจากเซ็นสัญญาความร่วมมือบริการด้านคลังสินค้า จัดส่งยา และเวชภัณฑ์กับองค์การเภสัชกรรม โดยมีข้อตกลงหลัก 3 เรื่อง คือ ต้องส่งให้ถึงบ้าน ต้องสื่อสารข้อมูลกับพยาบาลเจ้าของไข้ทันทีว่าได้ส่งของหรือในทันทีที่มีสต็อก และต้องสต็อกยาตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งระบบบริหารจัดการน้ำยาล้างไตผ่านบริษัทไพรซิฟไทย ช่วยให้ชาวชนบทไม่ต้องรับภาระค่าเดินทางมารพ. และลดความแออัดของคนไข้ในรพ.ลงได้
ไทยโพสต์ (28 ส.ค. 60)	กทม.ตรวจเข้มรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน -เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. เป็นประธานเปิดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 และกล่าวว่า ปัจจุบันเครือข่ายที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ มีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบร่วมปฏิบัติการประมาณ 200 คัน กรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉิน ประชาชนสามารถแจ้งศูนย์เอราวัณ กทม. (โทร.1646) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์จะแจ้งหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยส่ง รพ.ที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ การตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ เป็นการควบคุม กำกับ ติดตามคุณภาพและมาตรฐานของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบเป็นประจำทุกปี



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch